

**CỤC THU THẬP DỮ LIỆU  
VÀ ỨNG DỤNG CNTT THỐNG KÊ**

**HỎI ĐÁP NGHIỆP VỤ  
ĐIỀU TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ NĂM 2022**

**Câu hỏi 1:**

Phần 1.2. Những quy ước là cơ sở SXKD không có địa điểm cố định: “Cơ sở cá thể ngành xây dựng: Là đội/tổ/nhóm (viết gọn là đội xây dựng cá thể) do một người làm đội trưởng (chủ/cai thầu) xây dựng thực hiện nhận thầu và tiến hành xây dựng mới, lắp đặt thiết bị, sửa chữa công trình và được xác định theo tên và địa chỉ thường trú của đội trưởng (chủ/cai thầu) xây dựng. Số lượng cơ sở được xác định theo số đội trưởng (chủ/cai thầu xây dựng), không tính theo số lượng công trình đang tiến hành xây dựng. Trong trường hợp đội trưởng (chủ/cai thầu) xây dựng cùng một thời điểm nhận nhiều công trình xây dựng, vẫn chỉ tính là 01 cơ sở”.

Nếu ghi theo địa chỉ thường trú của đội trưởng thì mục A (phiếu 01) thông tin chung sẽ không trùng khớp. Ví dụ: Anh A làm chủ cai thầu, anh có địa chỉ thường trú tại tổ 6 Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang. Hiện tại anh A đang nhận 4 công trình xây dựng tại Huyện Đồng Văn; anh A và 12 người nữa đều đang tạm trú tại xã Đồng Văn.

Như vậy, khi ĐTV điều tra anh A tại xã Đồng Văn thì chỉ là địa chỉ tạm trú của anh A; còn nếu điều tra anh A tại địa chỉ thường trú (Tổ 6 phường Nguyễn Trãi) thì sẽ không gặp và khai thác được thông tin và cũng không thể điều tra được?

**Trả lời:**

Do đặc thù của cơ sở xây dựng có thể nhận thầu nhiều công trình cùng lúc và tại các địa điểm khác nhau. Do vậy, để tránh việc thu thập thông tin bị trùng thì chỉ xác định là 01 cơ sở xây dựng và điều tra, thu thập thông tin theo địa chỉ thường trú của chủ/cai thầu xây dựng. Điều tra viên cố gắng hẹn gặp chủ cai thầu trong thời gian thu thập thông tin theo phương án. Nếu không thể gặp được trong thời gian này thì điều tra viên linh hoạt kết hợp phương pháp phỏng vấn qua điện thoại.

**Câu hỏi 2:**

Mục j) Cơ sở mua gia súc về, tự giết mổ gia súc tại nhà và mang ra chợ bán thì chỉ tính là 01 cơ sở công nghiệp (tương tự các cơ sở tự nấu rượu mang bán, tự may quần áo mang ra chợ bán, tự làm đậu phụ, bún, bánh mang bán).

Vậy cơ sở này là cơ sở công nghiệp, vậy mã địa điểm là mã tại nhà hay tại chợ? vì cơ sở chỉ mở tại nhà, và khi điều tra thì địa điểm SXKD của cơ sở đó là ở chợ?

**Trả lời:**

Đối với cơ sở mua gia súc về, tự giết mổ gia súc tại nhà và mang ra chợ bán thì tính là 01 cơ sở công nghiệp, quy ước câu A1, A2 như sau:

- A1: Chọn “A1.1. Là địa điểm SXKD chủ cơ sở đi thuê/mượn”.
- A2: Chọn “3. Tại chợ kiên cố, bán kiên cố”.

**Câu hỏi 3:**

Câu F5: số hành khách bình quân/chuyến trong năm là bao nhiêu?

Câu F11: Số hàng hóa bình quân/chuyến của cơ sở trong năm là bao nhiêu?

Hỏi: Để đảm bảo doanh thu, trên thực tế các xe vận tải hành khách và vận tải hàng hóa thường xuyên chở quá trọng tải được quy định của xe, như vậy ở câu F5 và F11 có được ghi số hành khách bình quân (hàng hóa bình quân) cao hơn trọng tải quy định không?

**Trả lời:**

Điều tra viên ghi thông tin theo đúng thực tế của cơ sở.

**Câu hỏi 4:**

**Về phần mềm:**

- Cơ sở phiếu 2 có mã 68103, khi nhập phiếu vẫn bắt buộc phải nhập câu E4 (trị giá vốn) và phần năng lượng? Đề nghị sửa lại phần này vì cơ sở cho thuê nhà, chủ cơ sở chỉ thu tiền thuê nhà; không có trị giá vốn; tiền điện, nước... đều do người đi thuê tự chi trả (Phần này nếu ĐTV ghi =0 thì phần mềm sẽ không cho qua).

- Cơ sở phiếu 2 câu E1: mục đơn vị tính của sản phẩm tự động hiển thị theo đơn vị tính của SCPA: mục này vẫn chưa thấy phần mềm cập nhật, mà đơn vị tính vẫn phải tự nhập.

**Trả lời:**

Tiếp thu và cập nhật phần mềm.